
sþ. 193. Fyrirspurnir. 043. mál]
l. Til menntamálaráðherra um gjald til Iðnnemasambands Íslands.

Frá Svövu Jakobsdóttur.

1. Hvað líður innheimtu gjalds til Iðnnemasambands íslands skv. lögum nr.
68/1972, um breyting á lögum nr. 68 II mai 1966, um iðnfræðslu?

2. Hve hárri fjárhæð nemur þetta gjald frá gildistöku laganna?

II. Til forsætisráðherra um fjölda starfsliðs við stjórnsýslu.

Frá Heimi Hannessyni.

1. Hversu stór hluti þjóðarinnar starfar við opinbera stjórnsýslu, þ. á m. banka-
störf og önnur opinber þjónustustörf á vegum ríkis og sveitarfélaga?

2. Eru á dagskrá fyrirætlanir stjórnvalda um að reyna að koma því til leiðar,
að hluti þessa vinnuafls hefji bein störf hjú framleiðsluatvinnuvegunum?

Ill. Til samgönguráðherra um yfirbyggingar II Bolungarvíkurvegi.

Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.

1. Hefur verið lokið athugun á staðháttum og áætlunargerð um yfirbyggingar
yfir gil á Bolungarvíkur-vegi, þar sem snjóflóð falla að jafnaði oft á ári?

2. Ef svo er. hvenær geta framkvæmdir hafist?

IV. Til utanríkisráðherra um Félagsmálasáttmála Evrópu.

Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.

Hvað dvelur af Íslands hálfu undirritun og staðfestingu Félagsmálasáttmála
Evrópu (European Social Charter).

V. Til raforkuráðherra um framkvæmd sveitarafvæðíngar á Austurlandi 1973.

Frá Vilhjálmi Hjálmarssyni.

1. Hversu mörg býli af þeim, sem eru ii framkvæmdaáætlun 1973, verður eftir
að tengja um næstu áramót?

2. Hvað veldur seinkun þessara framkvæmda?


